

แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2566 – 2570)

1. สถานการณ์สถิติทางการ

บัญชีสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วยชุดข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาในระดับจังหวัด เช่น ชุดข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด ชุดข้อมูลประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ผู้บริหารให้ความสนใจ ชุดข้อมูลพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละชุดข้อมูลประกอบด้วยบัญชีสถิติทางการที่สำคัญและจำเป็นต่อการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งมีข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชุดข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด

- ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร เพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร
- ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบริการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู้สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

ทั้งนี้ บัญชีสถิติทางการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จะมีการจัดกลุ่มตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล (Tier) เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

- Tier 1 คือ สถิติทางการที่มีค่านิยมและวิธีการผลิต มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ และมีหน่วยงานรับผิดชอบ
- Tier 2 คือ สถิติทางการที่มีค่านิยมและวิธีการผลิต แต่ยังไม่พร้อมเผยแพร่ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) และ Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ)
- Tier 3 คือ สถิติทางการที่ไม่มีค่านิยมและวิธีการผลิต ไม่มีข้อมูล และไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ

จากบัญชีสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด มหาสารคาม (พ.ศ. 2566 – 2570) พบว่า จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวนบัญชีสถิติทางการทั้งสิ้น 294 รายการ และจากการตรวจสอบสถานะ (Check Stock) ความพร้อมเผยแพร่ของบัญชีสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด มหาสารคาม (พ.ศ. 2566 – 2570) พบว่า

- บัญชีสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด จำนวน 294 รายการ ประกอบด้วย
 - บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 จำนวน 201 รายการ
 - บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 จำนวน 84 รายการ
 - บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 3 จำนวน 9 รายการ

โดยรายละเอียดแสดงดังตาราง 1.

ตาราง 1 จำนวนบัญชีสถิติทางการ จำแนกตามชุดข้อมูล ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล และความเป็นเจ้าของข้อมูล

ความพร้อม เผยแพร่ของข้อมูล	Tier 1			Tier 2				Tier 3			รวม
	ส่วนกลาง	จังหวัด	รวม	มีหน่วยงาน รับผิดชอบ		ไม่มี หน่วยงาน รับผิดชอบ	รวม	ส่วนกลาง	จังหวัด	รวม	
				ส่วนกลาง	จังหวัด						
ชุดข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด											
ประเด็น การพัฒนาที่ 1	47	17	64	2	2	12	16	-	-	-	80
ประเด็น การพัฒนาที่ 2	22	3	25	1	34	-	35	-	-	6	66
ประเด็น การพัฒนาที่ 3	12	4	16	2	10	12	24	-	-	-	40
ประเด็น การพัฒนาที่ 4	74	22	96	9	-	-	9	-	-	3	108
รวม	155	46	201	14	46	24	84	-	-	9	294

ในการจัดทำตาราง 1 จำนวนบัญชีสถิติทางการ จำแนกตามชุดข้อมูล ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล และความเป็นเจ้าของข้อมูล จะต้องดำเนินการ
ระบุรายละเอียดในแต่ละช่อง ดังนี้

- ในช่อง ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล จำแนกสถานะความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Tier 1 Tier 2 และ Tier 3
- ในช่อง ความเป็นเจ้าของข้อมูล จะแสดงหน่วยงานเจ้าของข้อมูลทั้งในระดับกรมและระดับจังหวัด
- ในช่อง ชุดข้อมูล จะต้องระบุชุดข้อมูลให้ตรงกับชุดข้อมูลในบทที่ 3 ตามเล่มแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2566 – 2570)
- ให้ระบุจำนวนบัญชีสถิติทางการ จำแนกตามชุดข้อมูล ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล และความเป็นเจ้าของข้อมูล เช่น ชุดข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 มีความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 และมีส่วนกลางเป็นเจ้าของข้อมูล ให้ระบุจำนวนบัญชีสถิติทางการในช่อง (A1) เป็นต้น
- จำนวนบัญชีสถิติทางการของแต่ละ Tier รวมกัน จะต้องเท่ากับจำนวนบัญชีสถิติทางการทั้งหมด

การพัฒนาบัญชีสถิติทางการจะพิจารณาความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลและหน่วยงานของแต่ละบัญชีสถิติทางการ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ ซึ่งพบว่า มีบัญชีสถิติทางการที่ส่วนกลางเป็นเจ้าของข้อมูล จำนวน 169 รายการ ประกอบด้วย

- บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 จำนวน 155 รายการ
- บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) จำนวน 14 รายการ

โดยรายละเอียดแสดงดังตาราง 2

ตาราง 2 บัญชีสถิติทางการที่ส่วนกลางเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
Tier 1			
1	ชนิดพันธุ์อ้อยที่เกษตรกรนิยมปลูก	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
2	ชนิดพันธุ์มันสำปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูก	สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
3	แหล่งน้ำสาธารณะ	โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
4	พื้นที่ชลประทาน	โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
5	พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน	โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
6	พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน	โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
7	ปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี (แหล่งน้ำทุกประเภท)	โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
8	ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี	สถานีตรวจอากาศจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
9	กำลังการผลิตน้ำประปา	การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
10	น้ำประปาที่ผลิตได้	การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
11	ปริมาณน้ำประปาที่จำหน่ายแก่ผู้ใช้	การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
12	พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่	สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
13	เนื้อที่เพาะปลูกอ้อย	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
14	เนื้อที่เก็บเกี่ยวอ้อย	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
15	เนื้อที่เสียหายอ้อย	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
16	จำนวนพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่ได้รับการรับรอง GAP/Organics	กรมวิชาการเกษตร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
17	เนื้อที่ที่ได้รับการส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดิน	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
18	ผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่ผลิตได้	กรมการข้าว	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
19	ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
20	เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่	สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1

ตาราง 2 บัญชีสถิติทางการที่ส่วนกลางเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
Tier 1			
21	เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร	สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
22	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว	สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
23	เกษตรกรได้รับส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	กรมการข้าว	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
24	กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ได้รับการตรวจรับรองตามระบบมาตรฐานข้าวอินทรีย์	กรมการข้าว	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
25	เกษตรกรที่ปลูกอ้อย	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
26	เกษตรกรที่ได้รับส่งเสริมการปลูกอ้อยพันธุ์ดี	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
27	เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
28	ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
29	เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
30	ปริมาณเงินฝากของสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
31	ปริมาณสินเชื่อของสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
32	เส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงด้านการจราจร	สำนักงานทางหลวงที่ 8 จังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
33	ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
34	ราคาข้าวเปลือกเหนียวต่อกิโลกรัม	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
35	ราคาข้าวเปลือกเจ้าต่อกิโลกรัม	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
36	เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP	กรมการข้าว	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
37	เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกครบวงจร	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
38	เกษตรกรที่ได้รับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณภาพเส้นไหม	ศูนย์หม่อนไหมจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
39	จำนวนโครงการที่ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านหม่อนไหม (ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ)	ศูนย์หม่อนไหมจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1

ตาราง 2 บัญชีสถิติทางการที่ส่วนกลางเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
Tier 1			
40	จำนวนโครงการที่ได้ติดตามประเมินผล การดำเนินงานด้านข้าว (ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ)	ศูนย์วิจัยข้าวจ.ขอนแก่น	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
41	สหกรณ์การเกษตร	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
42	โรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
43	ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
44	โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษา ข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
45	เครือข่ายตลาดสินค้าในประเทศ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
46	เครือข่ายตลาดสินค้าต่างประเทศ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
47	ช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
48	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
49	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์/ฟื้นฟู/ปรับปรุง/บูรณะ/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
50	จำนวนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	กรมทางหลวง	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
51	จำนวนป้ายบอกทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว	กรมทางหลวง	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
52	ปริมาณขยะ ของเสียที่เกิดจากการท่องเที่ยว	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
53	ปริมาณขยะ ของเสียที่เกิดจากการท่องเที่ยว	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
54	จำนวนข้อร้องเรียนปัญหามลภาวะจากการท่องเที่ยวในพื้นที่	ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด มค.	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
55	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจ.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
56	จำนวนโรงแรมแยกตามประเภทดาวที่ได้รับ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
57	จำนวนรีสอร์ทที่ได้รับระดับมาตรฐาน	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
58	จำนวนธุรกิจที่พัก Guest-house ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
59	จำนวนธุรกิจที่พัก Home stay ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2

ตาราง 2 บัญชีสถิติทางการที่ส่วนกลางเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
Tier 1			
60	จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
61	จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ สปา ร้านอาหาร ได้รับมาตรฐาน	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
62	ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจำแนกประเภทตามลักษณะการให้บริการ (โรงแรม ร้านอาหาร บริษัททัวร์)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
63	จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
64	จำนวนนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
68	รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
66	ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อหัว	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
67	ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อหัว	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
68	ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทย	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
69	ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
70	จำนวนทะเบียนนิติบุคคลใหม่	กระทรวงพาณิชย์	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
71	จำนวนทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่	กระทรวงพาณิชย์	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
72	จำนวนเงินทุน	กระทรวงพาณิชย์	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
73	จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล	กระทรวงพาณิชย์	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
74	จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
75	ทุนจดทะเบียน	กระทรวงพาณิชย์	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
76	จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดที่ขึ้นทะเบียน otop	กรมการพัฒนาชุมชน	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
77	มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด	กรมการพัฒนาชุมชน	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
78	จำนวนผู้ประกอบการอาชีพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
79	จำนวนตลาดกลาง	กระทรวงพาณิชย์	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
80	จำนวนองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการวิจัยหรือบริการทางวิชาการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 3

ตาราง 2 บัญชีสถิติทางการที่ส่วนกลางเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
81	จำนวนของผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ผ่านการจดทะเบียนตราสินค้า จำแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์/สินค้า	กระทรวงพาณิชย์	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
82	ระยะแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการสำรวจจริงวัด เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
83	ระยะแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
84	ระยะแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดทำเครื่องหมายในภูมิประเทศจริง	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
85	จำนวนป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดทำฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
86	พื้นที่ป่าสงวนที่มีสภาพป่า	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
87	พื้นที่ป่าสงวนตามประกาศ	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
88	จำนวนและพื้นที่อนุรักษ์ จำแนกตามประเภท	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
89	พื้นที่ป่าไม้	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
90	พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
91	พื้นที่ป่าสงวน	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
92	พื้นที่ป่าสมบูรณ์/ป่าคืนสภาพ	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
93	พื้นที่ป่าชุมชนตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
94	จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
95	จำนวนชุมชนที่ราษฎรได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมจัดการป่าชุมชน	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
96	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
97	พื้นที่ป่าชุมชนเพื่อก้าวสู่วิสาหกิจชุมชน	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
98	จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
99	พื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
100	จำนวนครั้งที่เกิดอุทกภัย	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
101	พื้นที่ประสบอุทกภัย	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
102	จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
103	มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประเด็นการพัฒนาที่ 4

ตาราง 2 บัญชีสถิติทางการที่ส่วนกลางเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
104	พื้นที่ประสบภัยแล้ง	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
105	พื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ภัยแล้ง)	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
106	จำนวนครั้งที่เกิดไฟฟ้า	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
107	มูลค่าความเสียหายจากไฟฟ้า	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
108	ร้อยละของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว (%)	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
109	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
110	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
111	หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
112	สัดส่วนประชากรยากจน (%)	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
113	ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค (%)	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
114	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ หรือค่าสัมประสิทธิ์จีนิ (%)	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
115	ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (%)	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
116	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูและดูแลโดยครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์หรือไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นเครือญาติกับเด็ก	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.มค.	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
117	เด็กที่ได้อยู่ในครอบครัวทดแทนถาวรตามกฎหมาย	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
118	การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รายต่อประชากรแสนคน)	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
119	ร้อยละของประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 (%)	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
120	จำนวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
121	ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น (%)	กรมการพัฒนาชุมชน	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
122	ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน (%)	กรมการพัฒนาชุมชน	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
123	ผู้ทีล่งทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐ	กระทรวงการคลัง	ประเด็นการพัฒนาที่ 4

ตาราง 2 บัญชีสถิติทางการที่ส่วนกลางเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
124	โครงการและงบประมาณที่ได้รับในการจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.มค.	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
125	ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (%)	กรมการพัฒนาชุมชน	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
126	จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน ต่อประชากรแสนคน	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
127	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
128	ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
129	ศูนย์รณรงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
130	จุดตรวจช่วงเทศกาล สงกรานต์/ปีใหม่	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
131	ร้อยละของประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ (%)	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
132	ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (%)	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
133	สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน (ต้นก๊าซเรือนกระจกต่อคน)	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
134	ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%)	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
135	ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง (%)	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
136	ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (%)	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
137	เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวยังน้อย 6 เดือนแรกเกิดติดต่อกัน	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
138	ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน (%)	สนง. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
139	อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (%)	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
140	ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (คะแนน)	กรมสุขภาพจิต	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
141	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
142	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ปี)	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
143	อัตราการว่างงาน (%)	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
144	ผู้ว่างงาน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
145	ผู้มีงานทำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4

ตาราง 2 บัญชีสถิติทางการที่ส่วนกลางเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
146	อัตราการทำงานต่างระดับ (%)	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
147	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 คน	สำนักงานประกันสังคม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
148	ร้อยละของแรงงานที่มีประกันสังคม (%)	สำนักงานประกันสังคม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
149	ผู้ประกันตนตามมาตรา 33	สำนักงานประกันสังคม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
150	ผู้ประกันตนตามมาตรา 39	สำนักงานประกันสังคม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
151	ผู้ประกันตนตามมาตรา 40	สำนักงานประกันสังคม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
152	ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว (%)	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
153	ผู้ป่วยใน	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
154	ผู้ป่วยนอก	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
155	ประชากรที่พิการ	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ)			
1	จำนวนโครงการที่ได้ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานด้านสัตว์ (ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ)	สง.ปศุสัตว์ จ.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
2	จำนวนโครงการที่ได้ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานด้านพืชผัก พืชไร่ (ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
3	จำนวนป้ายแจ้งเตือนภัยที่อาจเกิดกับ นักท่องเที่ยว	แขวงการท่องเที่ยว	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
4	จำนวน SME ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับ สสว.	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
5	จำนวนสินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
6	จำนวนระวางแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 ที่ ได้รับการจัดทำตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ แล้วเสร็จครบถ้วน	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
7	จำนวนศูนย์ฟื้นฟู/หน่วยฟื้นฟู/สวนป่า/ โครงการที่ได้รับการตรวจสอบ	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4

ตาราง 2 บัญชีสถิติทางการที่ส่วนกลางเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ)			
8	จำนวนราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดทำระบบวนเกษตรในครัวเรือน	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
9	จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
10	พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ราษฎรถือครองได้รับการปรับเปลี่ยนจากปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นปลูกป่าผสมผสาน	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
11	ความยาวเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
12	ปริมาณและมูลค่าผลิตภัณฑ์สำคัญที่ได้จากป่าไม้	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
13	ปริมาณไม้ที่ผลิตได้ จำแนกตามประเภท	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
14	ปริมาณไม้ นำเข้าและส่งออก จำแนกตามประเภท	กรมป่าไม้	ประเด็นการพัฒนาที่ 4

การพัฒนาบัญชีสถิติทางการจะพิจารณาความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลและหน่วยงานของแต่ละบัญชีสถิติทางการ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ ซึ่งพบว่า มีบัญชีสถิติทางการที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล จำนวน 92 รายการ ประกอบด้วย

- บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 จำนวน 46 รายการ
 - บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) จำนวน 46 รายการ
- โดยรายละเอียดแสดงดังตาราง 3

ตาราง 3 บัญชีสถิติทางการที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
Tier 1			
1	ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
2	พื้นที่ชลประทานและพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดของจังหวัด	โครงการชลประทานจังหวัด มค.	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
3	เนื้อที่เพาะปลูกข้าว	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
4	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
5	เนื้อที่เพาะปลูกข้าว พืชไร่ และพืชสวน ที่เสียหายจากภัยแล้ง	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
6	เนื้อที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
7	จำนวนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
8	เนื้อที่เสียหายมันสำปะหลัง	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
9	พื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพร	สนง.เกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
10	จำนวนผลผลิตข้าวรายปี	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
11	ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
12	จำนวนผลผลิตอ้อยรายปี	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
13	จำนวนผลผลิตมันสำปะหลังรายปี	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
14	จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าว	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
15	จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
16	จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
17	จำนวนโครงการที่ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านประมง(ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ)	สนง.ประมง จ.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
18	จำนวนโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งที่ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างใหม่	สำนักงานจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
19	จำนวนงบประมาณพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งที่ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างใหม่	สำนักงานจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
20	สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐาน ต่องบประมาณทั้งหมดของจังหวัด	สำนักงานจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
21	จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	สนง.พาณิชย์จังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
22	จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการลงทุน	สนง.พาณิชย์จังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 3

ตาราง 3 บัญชีสถิติทางการที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
Tier 1			
23	จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	สงนง.สาธารณสุขจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
24	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาสมุนไพร	สงนง.สาธารณสุขจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
25	ครัวเรือนเปราะบาง	สำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัด มหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
26	กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์	ที่ทำการปกครองจังหวัด มหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
27	กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ พระราชดำริ	ที่ทำการปกครองจังหวัด มหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
28	คดีอาญาที่รับแจ้ง	ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
29	คดีอาญาที่จับกุมได้	ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
30	เด็กที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด	สำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัด มหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
31	อัตราส่วนนักเรียนต่อครู	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
32	อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
33	นักเรียนที่ออกกกลางคัน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
34	การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการ แก้ไขปัญหาน้ำนอกระบบในพื้นที่จังหวัด มหาสารคาม	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
35	เด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมี พัฒนาการสมวัย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
36	การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย โรคเบาหวาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
37	การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรค ความดันโลหิตสูง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4

ตาราง 3 บัญชีสถิติทางการที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
Tier 1			
38	ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
39	ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
40	ผู้ป่วย โรคไต ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m ² /yr	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
41	การบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
42	อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานต่อประชากร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
43	อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
44	การใช้บริการผู้ป่วยนอก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
45	การใช้บริการผู้ป่วยใน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
46	หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการ จัดตั้งชุดอาสาสมัคร ตำรวจ/ บุคลากรความปลอดภัยหมู่บ้าน	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ)			
1	จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	สำนักงานจังหวัด มค.	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
2	ผลผลิตมันมันสำปะหลังเฉลี่ยต่อไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
3	รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
4	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดระบบการกำจัดขยะ	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
5	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดระบบการกำจัดขยะ	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
6	จำนวนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยว (ระบุปัญหาและพื้นที่ที่เกิด)	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
7	จำนวนงบประมาณการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2

ตาราง 3 บัญชีสถิติทางการที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
Tier 2			
8	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการ นักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมชม	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจ.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
9	จำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึก	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
10	มูลค่าสินค้าของฝากและของที่ระลึก	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
11	จำนวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
12	จำนวนการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
13	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมระหว่างภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว (ใน/ต่างประเทศ)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
14	รายได้จากการขายสินค้า ของฝาก/ของที่ระลึก	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
15	จำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึกและจำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
16	จำนวนโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
17	จำนวนโรงแรม/ที่พักทั้งหมดในจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
18	จำนวนร้านอาหารและแผงลอยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Clean Food Good Taste)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
19	จำนวนมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาต	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
20	จำนวนผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น มัคคุเทศก์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
21	รายชื่อสถานศึกษาในจังหวัดที่มีหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์และบุคลากรทางการท่องเที่ยว	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
22	จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัด	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
23	จำนวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่ใช้สื่อสมัยใหม่ (social network) เป็นช่องทางในการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
24	จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสื่อสมัยใหม่ (social network) ของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
25	งบประมาณในการทำการตลาด	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2

ตาราง 3 บัญชีสถิติทางการที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
Tier 2			
26	งบประมาณในการทำประชาสัมพันธ์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
27	จำนวนเรื่องราวเชิงประสบการณ์และเอกลักษณ์การท่องเที่ยว	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
28	จำนวนครั้งของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำแนกตามประเภทของสื่อที่ใช้	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
29	จำนวนฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว	สนง.วัฒนธรรม จ.มค	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
30	จำนวนผู้เข้าชม website ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
31	จำนวนช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
32	จำนวนโรงแรมในจังหวัดที่มีบริการจองห้องพักทาง internet	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
33	จำนวนคดีของนักท่องเที่ยวที่ลดลง	ตำรวจภูธรจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
34	จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว	ตำรวจภูธรจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
35	จำนวนจุดตรวจเส้นทางสำคัญที่ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว	ตำรวจภูธรจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
36	จำนวนกล้อง CCTV ในแหล่งท่องเที่ยว	สำนักงานจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
37	จำนวนสมุนไพรมะเขือเทศที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
38	จำนวนสมุนไพรมะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
39	มูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านตลาดกลาง	สนง.พาณิชย์จังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
40	จำนวนศูนย์จำหน่ายสินค้าสินค้าในพื้นที่	สนง.พาณิชย์จังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
41	จำนวนแหล่งรับซื้อสมุนไพรมะเขือเทศ	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
42	จำนวนองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการวิจัยหรือบริการทางวิชาการ	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
43	จำนวนการจัดงาน Road Show	สนง.พาณิชย์จังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
44	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าทั้งใน/ต่างประเทศ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
45	มาตรฐานการรับรองมาตรฐานสินค้าอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
46	บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 3

สำหรับบัญชีสถิติทางการที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ จำนวน 34 รายการ ประกอบด้วย

- บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ) จำนวน 24 รายการ
- บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 3 จำนวน 9 รายการ

โดยรายละเอียดแสดงดังตาราง 4

ตาราง 4 บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ) และ Tier 3

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	ชุดข้อมูล
Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ)		
1.	ชนิดของสมุนไพรไทย	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
2.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มอาการไข้ ปวดเมื่อย	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
3.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มโรคทางเดินอาหาร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
4.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
5.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มอาการอักเสบ ติดเชื้อ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
6.	จำนวนยาสมุนไพรรักษาในกลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
7.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
8.	จำนวนสมุนไพรช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
9.	จำนวนโรงงานแปรรูปสมุนไพรที่โตมาตรฐาน GMP	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
10.	จำนวนโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตยา WHO GMP	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
11.	จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
12.	จำนวนผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
13.	จำนวนผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
14.	จำนวนโรงงานแปรรูปสมุนไพรที่โตมาตรฐาน GMP	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
15.	จำนวนโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตยา WHO GMP	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
16.	จำนวนโรงงาน โรงตาก โรงเก็บสมุนไพร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
17.	จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
18.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มอาการไข้ ปวดเมื่อย	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
19.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มโรคทางเดินอาหาร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
20.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
21.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มอาการอักเสบ ติดเชื้อ	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
22.	จำนวนยาสมุนไพรรักษาในกลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
23.	จำนวนรูปแบบการประชาสัมพันธ์	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
24.	จำนวนครั้งการประชาสัมพันธ์	ประเด็นการพัฒนาที่ 3

ตาราง 4 บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ) และ Tier 3 (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	ชุดข้อมูล
Tier 3		
1	จำนวนกิจกรรมในการฝึกอบรมแรงงานวิชาชีพในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
2	จำนวนแรงงานวิชาชีพในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการฝึกอบรม	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
3	จำนวนบุคลากรที่ทำงานในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจ	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
4	ค่าตอบแทนแรงงานบุคลากรทำงานในธุรกิจกิจการท่องเที่ยว จำแนกตามประเภทธุรกิจ	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
5	ค่าตอบแทนแรงงานบุคลากรทำงานในธุรกิจกิจการร้านอาหาร/ภัตตาคาร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
6	รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวคุณภาพ	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
7	พื้นที่วนศาสตร์ชุมชน	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
8	พื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมการการกักเก็บคาร์บอน	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
9	พื้นที่ปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน	ประเด็นการพัฒนาที่ 4

2. แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ

แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการเป็นการพัฒนาบัญชีสถิติทางการทุกรายการที่มีหน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล โดยจะสามารถพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ ด้านการจัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่พร้อมใช้สำหรับการวิเคราะห์ ด้านการจัดทำคำอธิบายข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับทรัพยากร (Resources) เป็นต้น ซึ่งแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการจะมีการจัดทำตามความพร้อมของข้อมูล (Tier) ประกอบด้วย

- แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1
- แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ)
- แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ) และ Tier 3

2.1 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1

การพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 เป็นการดำเนินการพัฒนาเฉพาะบัญชีสถิติทางการที่มีค่านิยมและวิธีการผลิต มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล (Data Owners) เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลนำข้อมูลสถิติทางการขึ้นระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด และลงทะเบียนชุดข้อมูลที่อยู่ในหมวดหมู่สาธารณะบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่มีความพร้อมใช้ ไปวางแผนนโยบาย แผนการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัด ดังนั้น จำเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการเพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานสถิติที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ โดยมีบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 จำนวน 52 รายการ โดยรายละเอียดแสดงดังตาราง 5

ตาราง 5 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 ที่หน่วยงานในจังหวัด เป็นเจ้าของข้อมูล

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการพัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
1	ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
2	พื้นที่ชลประทานและพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดของจังหวัด	โครงการชลประทานจังหวัด มค.	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ พื้นที่ชลประทานและพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดของจังหวัดเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ						ลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ในปี 2565
3	เนื้อที่เพาะปลูกข้าว	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
4	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ เนื้อที่เก็บเกี่ยว เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
5	เนื้อที่เพาะปลูกข้าวพืชไร่ และพืชสวนที่เสียหายจากภัยแล้ง	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ เนื้อที่เพาะปลูกข้าว พืชไร่ และพืชสวน ที่เสียหายจากภัยแล้งเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ						ลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ในปี 2565
6	เนื้อที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ เนื้อที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
7	จำนวนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	จำนวนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง	✓					
8	เนื้อที่เสียหายมันสำปะหลัง	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ เนื้อที่เสียหายมันสำปะหลัง เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					

ตาราง 5 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 ที่หน่วยงานในจังหวัด เป็นเจ้าของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการพัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
9	พื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพร	สนง.เกษตรจังหวัด.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ พื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพร เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
10	จำนวนผลผลิตข้าวรายปี	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ ผลผลิตข้าวรายปี เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
11	ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
12	จำนวนผลผลิตอ้อยรายปี	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ ผลผลิตอ้อยรายปี เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
13	จำนวนผลผลิตมันสำปะหลังรายปี	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ ผลผลิตมันสำปะหลังรายปี เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
14	จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าว	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ เกษตรกรที่ปลูกข้าว เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
15	จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
16	จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
17	จำนวนโครงการที่ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านประมง(ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ)	สนง.ประมง จ.มค	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนโครงการที่ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านประมง (ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ) เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					

ตาราง 5 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 ที่หน่วยงานในจังหวัด เป็นเจ้าของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการพัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
18	จำนวนโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งที่ซ่อมแซมปรับปรุง และสร้างใหม่	สำนักงานจังหวัด	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการจำนวนโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งที่ซ่อมแซมปรับปรุง และสร้างใหม่ เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
19	จำนวนงบประมาณพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งที่ซ่อมแซมปรับปรุง และสร้างใหม่	สำนักงานจังหวัด	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการจำนวนงบประมาณพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งที่ซ่อมแซมปรับปรุง และสร้างใหม่ เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
20	สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ต่องบประมาณทั้งหมดของจังหวัด	สำนักงานจังหวัด	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการสัดส่วนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ต่องบประมาณทั้งหมดของจังหวัดเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ		✓				
21	จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	สนง.พาณิชย์จังหวัด	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ		✓				
22	จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการลงทุน	สนง.พาณิชย์จังหวัด	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการลงทุน เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ		✓				

ตาราง 5 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 ที่หน่วยงานในจังหวัด เป็นเจ้าของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการพัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
23	จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ		✓				
24	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาสมุนไพร	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาสมุนไพรเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ		✓				
25	ครัวเรือนเปราะบาง	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ ครัวเรือนเปราะบางเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
26	กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
27	กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
28	คดีอาญาที่รับแจ้ง	ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ คดีอาญาที่รับแจ้งเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					

ตาราง 5 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 ที่หน่วยงานในจังหวัด เป็นเจ้าของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการพัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
29.	คดีอาญาที่จับกุมได้	ตำรวจภูธรจังหวัด มหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุด ข้อมูลลงทะเบียน บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ คดีอาญาที่จับกุมได้ เผยแพร่บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	✓					
30.	เด็กที่ได้รับ สวัสดิการเงิน อุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	สำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด มหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุด ข้อมูลลงทะเบียน บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ เด็กที่ ได้รับสวัสดิการเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด เผยแพร่บนระบบ บัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
31.	อัตราส่วนนักเรียน ต่อครู	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุด ข้อมูลลงทะเบียน บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ อัตราส่วนนักเรียนต่อครู เผยแพร่บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	✓					
32.	อัตราส่วนนักเรียน ต่อห้องเรียน	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุด ข้อมูลลงทะเบียน บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ อัตราส่วนนักเรียนต่อ ห้องเรียน เผยแพร่บน ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
33.	นักเรียนที่ออกก กลางคัน	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุด ข้อมูลลงทะเบียน บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ นักเรียนที่ออกกกลางคัน เผยแพร่บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	✓					
34.	การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ เกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาหนี้นอกระบบ ในพื้นที่ จังหวัด มหาสารคาม	สำนักงานคลังจังหวัด มหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุด ข้อมูลลงทะเบียน บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ การ ประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาหนี้นอกระบบใน พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เผยแพร่บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	✓					
35.	เด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วง อายุที่กำหนดมี พัฒนาการสมวัย	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุด ข้อมูลลงทะเบียน บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ เด็ก อายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตาม ช่วงอายุที่กำหนดมี พัฒนาการสมวัย เผยแพร่ บนระบบบัญชีข้อมูล ภาครัฐ	✓					

ตาราง 5 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 ที่หน่วยงานในจังหวัด เป็นเจ้าของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการพัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
36	การตรวจติดตาม ยืนยันวินิจฉัยกลุ่ม สงสัยป่วย โรคเบาหวาน	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุด ข้อมูลลงทะเบียน บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ การ ตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย กลุ่มสงสัยป่วย โรคเบาหวาน เผยแพร่บน ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
37	การตรวจติดตาม ยืนยันวินิจฉัยกลุ่ม สงสัยป่วยโรคความ ดันโลหิตสูง	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุด ข้อมูลลงทะเบียน บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ การ ตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย กลุ่มสงสัยป่วยโรคความ ดันโลหิตสูง เผยแพร่บน ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
38	ผู้ป่วยที่มีการ วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัม พฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการ ดูแลด้วยการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ ทางเลือก	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุด ข้อมูลลงทะเบียน บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ ผู้ป่วย ที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือด สมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ ได้รับการดูแลด้วย การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก เผยแพร่บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	✓					
39	ผู้ป่วยนอกได้รับ บริการการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ ทางเลือก	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุด ข้อมูลลงทะเบียน บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ ผู้ป่วย นอกได้รับบริการ การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก เผยแพร่บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	✓					
40	ผู้ป่วย โรคไต ที่มี อัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m ² / yr	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุด ข้อมูลลงทะเบียน บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ ผู้ป่วย โรคไต ที่มีอัตราการลดลง ของ eGFR<5 ml/min/1.73m ² /yr เผยแพร่บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	✓					
41	การบริการ การแพทย์ทางไกล ตามเกณฑ์ที่ กำหนด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุด ข้อมูลลงทะเบียน บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ การ บริการการแพทย์ทางไกล ตามเกณฑ์ที่กำหนด เผยแพร่บนระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐ	✓					

ตาราง 5 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 ที่หน่วยงานในจังหวัด เป็นเจ้าของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการพัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
42	อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานต่อประชากร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานต่อประชากร เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
43	อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
44	การใช้บริการผู้ป่วยนอก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ การใช้บริการผู้ป่วยนอก เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
45	การใช้บริการผู้ป่วยใน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	มีบัญชีสถิติทางการ การใช้บริการผู้ป่วยใน เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					
46	หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการจัดตั้งชุดอาสาสมัครตำรวจ/ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม	สนับสนุนการนำชุดข้อมูลลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการจัดตั้งชุดอาสาสมัครตำรวจ/ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ	✓					

2.2 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ)

การพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) เป็นการดำเนินการพัฒนาเฉพาะบัญชีสถิติทางการที่มีค่านิยมและวิธีการผลิต มีหน่วยงานรับผิดชอบ แต่ยังไม่มีการเผยแพร่ (Tier 2) ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล (Data Owners) ดังนั้น จำเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานสถิติที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ โดยบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) มีจำนวน 46 รายการ โดยรายละเอียดแสดงดังตาราง 6

ตาราง 6 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการพัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
1	จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	สำนักงานจังหวัดมค.	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการจำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	✓					
2	ผลผลิตมันมันสำปะหลังเฉลี่ยต่อไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัด.มค	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการผลผลิตมันมันสำปะหลังเฉลี่ยต่อไร่	✓					
3	รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจ.มค	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยว	✓					
4	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดระบบการกำจัดขยะ	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดระบบการกำจัดขยะ	✓					
5	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดระบบการกำจัดขยะ	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดระบบการกำจัดขยะ	✓					
6	จำนวนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยว (ระบุปัญหาและพื้นที่ที่เกิด)	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการจำนวนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยว (ระบุปัญหาและพื้นที่ที่เกิด)	✓					

ตาราง 6 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
7	จำนวนงบประมาณ การดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมเพื่อการ ท่องเที่ยว	สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลให้ ถูกต้อง ตาม มาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติ ทางการ จำนวน งบประมาณการ ดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมเพื่อ การท่องเที่ยว	✓					
8	จำนวนแหล่ง ท่องเที่ยวทั้งหมดที่ เปิดให้บริการ นักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยม เยือน	สนง.การ ท่องเที่ยวและ กีฬาจ.มค	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลให้ ถูกต้อง ตาม มาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติ ทางการ จำนวน แหล่งท่องเที่ยว ทั้งหมดที่เปิด ให้บริการ นักท่องเที่ยว/ผู้ เยี่ยมเยือน	✓					
9	จำนวนสินค้าของฝาก และของที่ระลึก	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลให้ ถูกต้อง ตาม มาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติ ทางการ จำนวน สินค้าของฝาก และของที่ระลึก	✓					
10	มูลค่าสินค้าของฝาก และของที่ระลึก	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลให้ ถูกต้อง ตาม มาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติ ทางการ มูลค่า สินค้าของฝาก และของที่ระลึก	✓					
11	จำนวนผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลให้ ถูกต้อง ตาม มาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติ ทางการ จำนวน ผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ OTOP ที่ ลงทะเบียน	✓					
12	จำนวนการรวมกลุ่ม ของผู้ประกอบการ ด้านท่องเที่ยว	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลให้ ถูกต้อง ตาม มาตรฐานสถิติ	มี บั ญ ชี ส ต ธิ ตี ทางการ จำนวน การรวมกลุ่มของ ผู้ประกอบการ ด้านท่องเที่ยว	✓					
13	จำนวนครั้งในการจัด กิจกรรมระหว่างภาคี เครือข่ายด้านการ ท่องเที่ยว (ใน/ ต่างประเทศ)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลให้ ถูกต้อง ตาม มาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติ ทางการ จำนวน ครั้งในการจัด กิจกรรมระหว่าง ภาคีเครือข่าย ด้านการ ท่องเที่ยว (ใน/ ต่างประเทศ)	✓					

ตาราง 6 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
14	รายได้จากการขายสินค้า ของฝาก/ของที่ระลึก	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ รายได้จากการขายสินค้า ของฝาก/ของที่ระลึก	✓					
15	จำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึกและจำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึกและจำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่ได้มาตรฐาน	✓					
16	จำนวนโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	✓					
17	จำนวนโรงแรม/ที่พักทั้งหมดในจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนโรงแรม/ที่พักทั้งหมดในจังหวัด	✓					
18	จำนวนร้านอาหารและแผงลอยที่ได้รับรองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Clean Food Good Taste)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนร้านอาหารและแผงลอยที่ได้รับรองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Clean Food Good Taste)	✓					
19	จำนวนมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาต	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาต	✓					

ตาราง 6 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
20	จำนวนผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์	✓					
21	รายชื่อสถานศึกษาในจังหวัดที่มีหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์และบุคลากรทางการท่องเที่ยว	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ รายชื่อสถานศึกษาในจังหวัดที่มีหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์และบุคลากรทางการท่องเที่ยว	✓					
22	จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัด	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัด	✓					
23	จำนวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ใช้สื่อสมัยใหม่ (social network) เป็นช่องทางในการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ใช้สื่อสมัยใหม่ (social network) เป็นช่องทางในการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์	✓					
24	จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสื่อสมัยใหม่ (social network) ของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสื่อสมัยใหม่ (social network) ของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว	✓					

ตาราง 6 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
25	งบประมาณในการทำการตลาด	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ งบประมาณในการทำการตลาด	✓					
26	งบประมาณในการทำประชาสัมพันธ์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ งบประมาณในการทำประชาสัมพันธ์	✓					
27	จำนวนเรื่องราวเชิงประสบการณ์และเอกลักษณ์การท่องเที่ยว	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนเรื่องราวเชิงประสบการณ์และเอกลักษณ์การท่องเที่ยว	✓					
28	จำนวนครั้งของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำแนกตามประเภทของสื่อที่ใช้	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนครั้งของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำแนกตามประเภทของสื่อที่ใช้	✓					
29	จำนวนฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว	สนง.วัฒนธรรมจ.มค	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว	✓					
30	จำนวนผู้เข้าชม website ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนผู้เข้าชม website ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด	✓					
31	จำนวนช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว	✓					

ตาราง 6 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
32	จำนวนโรงแรมในจังหวัดที่มีบริการจองห้องพักทาง internet	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนโรงแรมในจังหวัดที่มีบริการจองห้องพักทาง internet	✓					
33	จำนวนคดีของนักท่องเที่ยวที่ลดลง	ตำรวจภูธรจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนคดีของนักท่องเที่ยวที่ลดลง	✓					
34	จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว	ตำรวจภูธรจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว	✓					
35	จำนวนจุดตรวจเส้นทางสำคัญที่ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว	ตำรวจภูธรจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนจุดตรวจเส้นทางสำคัญที่ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว	✓					
36	จำนวนกล้อง CCTV ในแหล่งท่องเที่ยว	สำนักงานจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนกล้อง CCTV ในแหล่งท่องเที่ยว	✓					
37	จำนวนสมุนไพรมะเขือเทศใช้เป็นยาบำรุงกำลัง	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนสมุนไพรมะเขือเทศใช้เป็นยาบำรุงกำลัง	✓					
38	จำนวนสมุนไพรมะเขือเทศสร้างภูมิคุ้มกัน	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนสมุนไพรมะเขือเทศสร้างภูมิคุ้มกัน	✓					
39	มูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านตลาดกลาง	สนง.พาณิชย์จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ มูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านตลาดกลาง	✓					

ตาราง 6 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล (ต่อ)

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
40	จำนวนศูนย์จำหน่ายสินค้าสินค้าในพื้นที่	สนง.พาณิชย์ จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนศูนย์จำหน่ายสินค้าสินค้าในพื้นที่	✓					
41	จำนวนแหล่งรับซื้อสมุนไพร	สนง.สาธารณสุข จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนแหล่งรับซื้อสมุนไพร	✓					
42	จำนวนองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการวิจัยหรือบริการทางวิชาการ	สนง.สาธารณสุข จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการวิจัยหรือบริการทางวิชาการ	✓					
43	จำนวนการจัดงาน Road Show	สนง.พาณิชย์ จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนการจัดงาน Road Show	✓					
44	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าทั้งใน/ต่างประเทศ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าทั้งใน/ต่างประเทศ	✓					
45	มาตรฐานการรับรองมาตรฐานสินค้าอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ มาตรฐานการรับรองมาตรฐานสินค้าอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน	✓					
46	บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานสถิติ	มีบัญชีสถิติทางการ บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง	✓					

2.3 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ) และ Tier 3

การพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ) และ Tier 3 จะต้องกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูล กำหนดคำนิยามและวิธีการผลิต ก่อนที่จะจัดทำแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานสถิติที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ) และ Tier 3 จะสามารถจัดทำได้เมื่อมีการจัดทำแผนกำหนดความรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว โดยบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ) มีจำนวน 23 รายการ และบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 3 มีจำนวน 9 รายการ โดยรายละเอียดแสดงดังตาราง 7

ตาราง 7 บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ) และ Tier 3

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ	หมายเหตุ
Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ)		
1.	ชนิดของสมุนไพรไทย	
2.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มอาการไข้ ปวดเมื่อย	
3.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มโรคทางเดินอาหาร	
4.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	
5.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มอาการอักเสบ ติดเชื้อ	
6.	จำนวนยาสมุนไพรรักษาอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา	
7.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง	
8.	จำนวนสมุนไพรช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน	
9.	จำนวนโรงงานแปรรูปสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP	
10.	จำนวนโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตยา WHO GMP	
11.	จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)	
12.	จำนวนผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร	
13.	จำนวนผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร	
14.	จำนวนโรงงานแปรรูปสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP	
15.	จำนวนโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตยา WHO GMP	
16.	จำนวนโรงกลาง โรงตาก โรงเก็บสมุนไพร	
17.	จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)	
18.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มอาการไข้ ปวดเมื่อย	
19.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มโรคทางเดินอาหาร	
20.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	
21.	จำนวนสมุนไพรที่ใช้รักษาหรือบรรเทา กลุ่มอาการอักเสบ ติดเชื้อ	
22.	จำนวนยาสมุนไพรรักษาอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา	
23.	จำนวนรูปแบบการประชาสัมพันธ์	
24.	จำนวนครั้งการประชาสัมพันธ์	

ตาราง 7 บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ) และ Tier 3 (ต่อ)

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ	หมายเหตุ
Tier 3		
1	จำนวนกิจกรรมในการฝึกอบรมแรงงานวิชาชีพในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว	
2	จำนวนแรงงานวิชาชีพในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการฝึกอบรม	
3	จำนวนบุคลากรที่ทำงานในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจ	
4	ค่าตอบแทนแรงงานบุคลากรทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยว จำแนกตามประเภทธุรกิจ	
5	ค่าตอบแทนแรงงานบุคลากรทำงานในธุรกิจกิจการร้านอาหาร/ภัตตาคาร	
6	รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวคุณภาพ	
7	พื้นที่วนศาสตร์ชุมชน	
8	พื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมการการกักเก็บคาร์บอน	
9	พื้นที่ปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน	